

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายหลักข้อที่ ๑ การปกป้อง และเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและ โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญ	๑. การจัดทำ บทความเพื่อ เทิดพระเกียรติและ เผยแพร่บทบาท ของสถาบันหลัก ของชาติในด้าน การพัฒนาประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่บทความเรื่อง Bangkok Rules: Understanding Female Inmates เกี่ยวกับ The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders หรือข้อกำหนด กรุงเทพ (Bangkok Rules) ในพระดำริสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔	-	-	-	-	กรมสารนิเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ

<p>นโยบายหลักข้อที่ ๑</p> <p>การปกป้อง</p> <p>และเชิดชูสถาบัน</p> <p>พระมหากษัตริย์</p> <p>๑.๑ สืบสาน</p> <p>รักษา ต่อยอด</p> <p>ศาสตร์พระราชและ</p> <p>โครงการอันเนื่อง</p> <p>มาจากพระราชดำริ</p> <p>ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>มาเป็นหลักสำคัญ</p>	<p>๒. การจัดกิจกรรม</p> <p>จิตอาสา</p> <p>“๑ กระทรวง</p> <p>๑ การให้ เพื่อ</p> <p>พัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>ที่ดียิ่งขึ้นในยุค</p> <p>New Normal”</p>	<p>เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี</p> <p>ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ</p> <p>ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>จิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้หัวข้อ</p> <p>“๑ กระทรวง ๑ การให้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น</p> <p>ในยุค New Normal” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้</p> <p>ระดมปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น รวมถึงหน้ากาก</p> <p>อนามัย จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปมอบให้แก่</p> <p>สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภopakเกร็ด</p> <p>จังหวัดนนทบุรี</p>	๑๐๐	-	-	-	<p>กองกลาง</p> <p>สำนักงาน</p> <p>ปลัดกระทรวง</p> <p>การต่างประเทศ</p>
<p>นโยบายหลักข้อที่ ๑</p> <p>การปกป้อง</p> <p>และเชิดชูสถาบัน</p> <p>พระมหากษัตริย์</p> <p>๑.๓ สร้างความ</p> <p>ตระหนักรู้ เผยแพร่</p> <p>และปลูกฝังให้</p> <p>ประชาชนมีความรู้</p> <p>ความเข้าใจที่ถูกต้อง</p> <p>และเป็นจริงเกี่ยวกับ</p> <p>สถาบัน</p> <p>พระมหากษัตริย์</p> <p>และพระราชกรณียกิจ</p>	<p>๓. เผยแพร่หนังสือ</p> <p>พระราชพิธีบรม</p> <p>ราชาภิเษก</p> <p>ฉบับภาษาอังกฤษ</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเผยแพร่หนังสือ</p> <p>พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค</p> <p>(The Coronation of King Rama X: The Royal Barge</p> <p>Procession) เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงในรูปแบบ e-book</p> <p>ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย</p> <p>ในต่างประเทศ</p>	๒๐	<p>สถานการณ์</p> <p>โควิด-๑๙ ทำให้</p> <p>การจัดส่งหนังสือ</p> <p>ไปต่างประเทศ</p> <p>ทำได้ล่าช้ากว่า</p> <p>กำหนด</p>	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	<p>กรมสารนิเทศ</p> <p>กระทรวงการ</p> <p>ต่างประเทศ</p>

เพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหา กรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์							
นโยบายหลักข้อที่ ๔ การสร้างบทบาท ของไทยในเวทีโลก ๔.๑ สร้างบทบาท ที่สร้างสรรค์ของไทย ในภูมิภาคและเวทีโลก	๔. การประชุมกลุ่ม เล็กระดับนโยบาย เรื่องการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง ในมิติต่างประเทศ*	เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวงการ ต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดการประชุม กลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในมิติต่างประเทศ โดยเป็นความริเริ่มของกระทรวง การต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมการบูรณาการการทำงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่มีบทบาทในเรื่อง การจัดการน้ำข้ามพรมแดน ซึ่งจัดต่อเนื่องครั้งที่ ๒ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อนำข้อมูล เชิงลึกจากการหารือไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายต่อแนวทางการกำหนดท่าทีของไทยในเวที ระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมบทบาทของไทย ในอนุภูมิภาค และทำให้ประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัด ริมแม่น้ำโขงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การประชุมครั้งนี้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย มีแนวคิด ความเข้าใจ ทิศทางเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามภารกิจการทูตเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโขงที่สอดคล้องกัน มากยิ่งขึ้น	-	-	การจัดการ ประชุมกลุ่ม เล็กระดับ นโยบาย เรื่องการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ในมิติ ต่างประเทศ ได้รับ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย ต่อแนวทางการ กำหนดท่าที ของไทยในเวที ระหว่าง ประเทศ เพื่อส่งเสริม บทบาทไทยใน	-	กรมเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ

* ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

					อนุภูมิภาคและ นำไปสู่การทำ ให้ประชาชน โดยเฉพาะใน จังหวัดริม แม่น้ำโขงมีขีด ความสามารถ ในการรับมือ กับการ เปลี่ยนแปลง ในกลุ่มน้ำโขง และส่งผลต่อ ความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น		
นโยบายหลักข้อที่ ๔ การสร้างบทบาท ของไทยในเวทีโลก ๔.๒ เสริมสร้าง ความเป็นปึกแผ่น ของอาเซียน	๕. โครงการ Development of Training Programme on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management)	กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็น implementing agency ได้ดำเนินโครงการ Development of Training Programme on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management) ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังให้แก่ เกษตรกรชาวกัมพูชา ให้สามารถผลิตมันสำปะหลังที่มี คุณภาพได้อย่างยั่งยืนและสามารถลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรชาวกัมพูชาในพื้นที่ จ. พระตะบอง จ. โพธิ์เงิน และ จ. บันเตียเมียนเจย พบปัญหาการแพร่ ระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคพืช เป็นผลให้คุณภาพ	-	ได้ขยาย ระยะเวลา การดำเนิน โครงการฯ จนถึงปี ๒๕๖๔ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	-	-	กรมความ ร่วมมือระหว่าง ประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ ร่วมกับกรม วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

		<p>มันสำปะหลังและปริมาณการผลิตลดลง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งแปลงสาธิต การปลูกมันสำปะหลังในกัมพูชา การคัดเลือกเกษตรกร ปลูกมันสำปะหลังตัวอย่างในกัมพูชา การจัดอบรมให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชาโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร การศึกษาดูงานที่ประเทศไทยของเกษตรกรตัวอย่างและเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชา และการจัดพิมพ์คู่มือการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาเขมร) โดยล่าสุด กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดส่งคู่มือดังกล่าว จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ในกัมพูชา อาทิ หน่วยงานราชการเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา และโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังใน จ. พระตะบอง จ. โพลิน จ. บันเตียเมียนเจย รวมถึงสถาบันการศึกษาใน จ. เสียมราฐ และ General Directorate of Agriculture กรุงพนมเปญ ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเกษตรกรชาวกัมพูชา เนื่องจากตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรที่จะพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอ ปราศจากโรคพืช และสามารถนำผลผลิตส่งตลาดได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวในหน่วยงานได้สังกัดในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยที่ปลูกมันสำปะหลังด้วย</p>				
--	--	--	--	--	--	--

<p>นโยบายหลักข้อที่ ๔</p> <p>การสร้างบทบาท</p> <p>ของไทยในเวทีโลก</p> <p>๔.๓ ส่งเสริม</p> <p>ความสัมพันธ์ทาง</p> <p>เศรษฐกิจและ</p> <p>วัฒนธรรม</p>	<p>๖. การประชุม</p> <p>ร่วมกับผู้แทน</p> <p>สถาบันอุดมศึกษา</p> <p>ของไทยเพื่อหา</p> <p>แนวทางส่งเสริม</p> <p>ความสัมพันธ์ด้าน</p> <p>การอุดมศึกษาและ</p> <p>การวิจัยระหว่างไทย</p> <p>กับภูมิภาคแอฟริกา</p>	<p>กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวง</p> <p>การต่างประเทศ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถาบันการศึกษา</p> <p>ระดับอุดมศึกษาของไทยเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริม</p> <p>ความสัมพันธ์ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย</p> <p>กับภูมิภาคแอฟริกา ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่</p> <p>ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คลี่คลายลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ</p> <p>การดำเนินนโยบายการทูตด้านการศึกษา (Education</p> <p>Diplomacy)</p>	<p>-</p>	<p>- สถานการณ์</p> <p>การแพร่ระบาดของ</p> <p>ของโรคโควิด-</p> <p>๑๙ ส่งผล ดังนี้</p> <p>(๑) จำนวน</p> <p>นักศึกษา</p> <p>ต่างชาติรับเข้า</p> <p>ใหม่</p> <p>(๒) จำนวน</p> <p>นักศึกษา</p> <p>แลกเปลี่ยน</p> <p>(๓) กิจกรรม</p> <p>นักศึกษาที่จัด</p> <p>ในต่างประเทศ</p> <p>และที่จัดร่วมกับ</p> <p>สถาบัน</p> <p>ต่างประเทศ</p> <p>(๔) กิจกรรม</p> <p>ความร่วมมือกับ</p> <p>สถาบันคู่สัญญา</p> <p>ต่างประเทศ</p> <p>(๕) การจัดการ</p> <p>เรียนการสอน</p> <p>หลักสูตร</p>	<p>- กระทรวงฯ</p> <p>พร้อมจัดทำ</p> <p>Thai –</p> <p>African</p> <p>Scholarship</p> <p>Recipients</p> <p>Network</p> <p>เพื่อรวบรวม</p> <p>รายละเอียด</p> <p>ทุนการศึกษา</p> <p>ของไทย</p> <p>ที่สามารถ</p> <p>จัดสรรให้แก่</p> <p>นักศึกษาชาว</p> <p>แอฟริกาผ่าน</p> <p>สถานเอก</p> <p>อัครราชทูต</p> <p>ไทยได้</p> <p>- กรมเอเชียใต้</p> <p>ฯ เห็นควร</p> <p>ขยาย</p> <p>ฐานข้อมูล</p> <p>TICA</p> <p>Fellowship</p>	<p>-</p>	<p>กรมเอเชียใต้</p> <p>ตะวันออกกลาง</p> <p>และแอฟริกา</p> <p>กระทรวงการ</p> <p>ต่างประเทศ</p>
---	--	--	----------	---	--	----------	---

				ภายนอก ประเทศ (๖) รายได้ของ สถาบัน (๗) การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรใน ต่างประเทศ (๘) รูปแบบการ เรียนการสอน โดยการเรียนการ สอนในหลาย สาขาวิชาถูกปรับ ให้อยู่ในรูปแบบ ออนไลน์	Alumni Database ให้ครอบคลุม เครือข่ายศิษย์ เก่าที่เข้ามา ศึกษาต่อ ในไทยด้วย ตนเอง หรือ ได้รับทุน หน่วยงานอื่น ๆ หรือได้รับ ทุนจาก ประเทศที่สาม เพื่อให้ ฐานข้อมูล เครือข่าย ศิษย์เก่าชาว แอฟริกาที่เคย ศึกษาในไทยมี ความสมบูรณ์ มากขึ้น		
นโยบายหลักข้อที่ ๔ การสร้างบทบาท ของไทยในเวทีโลก	๗. การประชุม ร่วมกับกงสุล กิตติมศักดิ์ของ	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาประชุม ร่วมกับกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาประจำ ประเทศไทย ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย เช่น	-	- ปัญหาเรื่อง ค่าเงิน ภาระหนี้ การคอร์รัปชัน และการขาด	- กระทรวงฯ พร้อมแนะนำ นักธุรกิจไทย	-	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

<p>๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม</p>	<p>ประเทศแอฟริกา ประจำประเทศไทย ภาคเอกชนและ ผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับการส่งเสริม ธุรกิจไทยในภูมิภาค แอฟริกา</p>	<p>บริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจในสาขา ธุรกิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค แอฟริกา</p>	<p>ความไว้นื้อเชื่อ ใจในการทำ ธุรกิจและ อุปสรรคด้าน ภาษา - เศรษฐกิจของ ทวีปแอฟริกา ยังมีความ เปราะบางและ อ่อนไหวต่อ สถานการณ์ เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ - ประเทศใน ภูมิภาคประสบ ปัญหาด้านการ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณสุขโลก กฎระเบียบและ ระบบราชการ มีความไม่ชัดเจน ตลอดจนมีความ เสี่ยงด้าน การเมืองและ</p>	<p>และต่างชาติ ในประเทศ เป้าหมายที่มี ศักยภาพ เพื่อให้ ภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการ ไทยขอรับ คำปรึกษา</p>	<p>กระทรวงการ ต่างประเทศ</p>
---	---	--	--	--	----------------------------------

				ความมั่นคง รวมถึงระดับการ พัฒนาที่แตกต่าง กัน			
นโยบายหลักข้อที่ ๔ การสร้างบทบาท ของไทยในเวทีโลก ๔.๓ ส่งเสริม ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม	๘. การเชื่อมโยง ภาคธุรกิจไทย เข้ากับกลไกทางการ เงินระหว่างประเทศ และหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจในภูมิภาค อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และแปซิฟิกใต้ ^๒	กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการเชื่อมโยง ให้ภาคเอกชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกลไกทางการเงิน เพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ และเข้าถึงความชำนาญและ เทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ในทิศทางที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา BCG Economy ของประเทศ สืบเนื่องจากที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้เป็น เจ้าภาพจัดการหารือระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ สอท. สหรัฐฯ/ปทท. กับ บ. ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม โอกาสความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจไทย-สหรัฐฯ โดยผู้บริหาร บ. SCG ได้มีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ได้แก่ US International Development Finance Corporation (USDFC) และ US Trade Development Agency (USTDA) สรุปโครงการที่มีแผนจะดำเนินความร่วมมือที่เป็น รูปธรรม ดังนี้ ๑. โครงการพัฒนาระบบ Electric Vehicle (EV) Ecosystem ของไทย - <u>ความเป็นมา</u> ไทยมีความต้องการพัฒนาระบบการ ให้บริการ EV ที่ครบวงจร (EV Ecosystem) โดยต้องการ พัฒนา solution platform ที่ครอบคลุมการให้บริการ สำหรับรถยนต์ EV ทุกประเภท ตลอดจนการพัฒนา	-	-	-	-	กรมอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการ ต่างประเทศ

^๒ ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล หัวใจเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

		<p>charging station และการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในการนี้ USDFC ได้ช่วยเชื่อมประสานให้ บ. SCG หรือกับ บ. Black & Veatch (Thailand) ซึ่งเป็น บ. สหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ EV ชั้นนำของโลก</p> <p>- <u>สถานะปัจจุบัน</u> บ. SCG และ บ. Black & Veatch ได้ร่วมกันจัดทำ concept paper ซึ่งกำหนดขอบเขตของโครงการพัฒนาระบบ EV Ecosystem ในภาคเหนือของ ไทยและนำส่ง concept paper ให้แก่ USTDA เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่ามูลค่า ๓.๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ USTDA คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๒-๓ เดือนในการพิจารณาอนุมัติโครงการ</p> <p>(หมายเหตุ โดยที่ บ. SCG ประสงค์ที่จะเริ่มจัดทำ feasibility study ภายใน ๑ เดือน ในขณะที่กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการของ USTDA อาจจำเป็นต้องใช้เวลา ๒-๓ เดือน ดังนั้น จึงจะต้องหารือกันในรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาโครงการของ USTDA ต่อไป)</p> <p>- ภายหลังจากจัดทำ feasibility study บ. SCG จะพิจารณาดำเนินโครงการที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานของระบบ EV Ecosystem โดยสามารถขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก USDFC ได้ต่อไป</p> <p>๒. โครงการรีไซเคิลขยะ</p> <p>- <u>ความเป็นมา</u> บ. SCG สนใจเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ด้านระบบจัดการขยะ (waste recycling technology) โดย USTDA ได้แนะนำ บ. JUNO ซึ่งเป็น</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>บริษัทภายใต้ บ. Georgia-Pacific ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะที่ทันสมัย</p> <p>- สถานะปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในเบื้องต้น โดย USTDA ได้นำเสนอเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะของ บ. JUNO และได้เสนอการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ๓ พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม บ. SCG แจ้งว่า ในขั้นนี้ บริษัทประสงค์จะจัดทำ pilot project ขนาดเล็กเพื่อรีไซเคิลขยะโดยใช้เทคโนโลยีของ บ. JUNO ภายในงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดต่อไป</p> <p>อนึ่ง นอกเหนือจากโครงการทั้งสองข้างต้น ซึ่งมีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กระทรวงฯ (กรมอเมริกาฯ) ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมในประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และ แปซิฟิกใต้ ล่าสุด กรมอเมริกาฯ ได้หารือระดมสมองกับ บ. SCG (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อระบุนโยบายความร่วมมือที่ บ. SCG ประสงค์จะแสวงหาพันธมิตรกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ เช่น (๑) ความร่วมมือกับสตาร์ทอัพของประเทศลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน การคัดแยกและการรีไซเคิลขยะ เพื่อบรรลุสังคมคาร์บอนต่ำ (๒) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูงจากแคนาดา สหรัฐฯ และประเทศลาตินอเมริกา (๓) การแสวงหาพันธมิตรในการกระจายสินค้าในประเทศ ลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เป็นต้น ซึ่งกรมอเมริกาฯ และ สอท./สกก. ไทยในต่างประเทศจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		ทั้งนี้ กรมอเมริกาฯ มีแผนจะจัดกิจกรรมเชื่อมต่อภาคเอกชนไทยเข้ากับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป					
นโยบายหลักข้อที่ ๔ การสร้างบทบาท ของไทยในเวทีโลก ๔.๓ ส่งเสริม ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม	๙. การเสวนา #PhuketFirst October	เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมการกงสุลได้หารือกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมช. ททท. และ สธ. จังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (๑) คกก. โรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้มีการออก Vaccine Certificate แล้ว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน แต่ Vaccine Passport ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง และต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ (๒) กรมการกงสุลได้เสนอรูปแบบการอำนวยความสะดวกผู้ฉีดวัคซีนแล้วในการเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างที่ Vaccine Passport ยังไม่มีผลบังคับใช้ ได้แก่ - การอนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศความเสี่ยงต่ำเดินทางมายังประเทศไทยโดยมีมาตรการผ่อนคลายนมากขึ้น - การทำข้อตกลงพิเศษกับกลุ่มประเทศเป้าหมายแบบทวิภาคี - การรวบรวมข้อมูล Vaccine Passport และการตรวจสอบเอกสารการฉีดวัคซีนของประเทศต่าง ๆ - การปรับรูปแบบ COE ให้มีข้อมูลการฉีดวัคซีนใน COE เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลและการกักกันตัว	-	-	-	-	กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ

		(๓) ผู้แทนธุรกิจท่องเที่ยวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่อนคลายมาตรการกักตัว และทบทวนการยื่นเอกสารประกันโควิด ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ					
นโยบายหลักข้อที่ ๔ การสร้างบทบาท ของไทยในเวทีโลก ๔.๔ ส่งเสริม ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคง	๑๐. โครงการ ดำเนินงานด้าน เขตแดนระหว่าง ไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน	๑) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและ กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมหารือ กับศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการ บูรณาการข้อมูลสำหรับการจัดทำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ของกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาฯ ๒) เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญา และกฎหมายดำเนินการจัดประชุมกับผู้แทนกรมแผนที่ ทหารเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้าน เทคนิคและด้านกฎหมายต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการ ชายแดน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา พื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่	-	การดำเนินงาน ด้านเขตแดน ระหว่างไทย กับประเทศเพื่อน บ้าน ไม่สามารถ ดำเนินการหารือ/ ประชุมร่วมกับ ประเทศเพื่อน บ้านได้ เนื่องจาก ต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของ ของโรคโควิด-๑๙	-	-	กรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการ ต่างประเทศ
นโยบายหลักข้อที่ ๔ การสร้างบทบาท ของไทยในเวทีโลก ๔.๔ ส่งเสริม ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคง	๑๑. การเจรจา สนธิสัญญาระหว่าง ราชอาณาจักรไทย กับสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยการส่งผู้ร้าย ข้ามแดน (รอบที่ ๓)	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง การต่างประเทศได้เจรจาสนธิสัญญาระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้าย ข้ามแดน (รอบที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) โดยได้เจรจาประเด็นค้างคาจากการเจรจา ๒ รอบแรกและ ประเด็นอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรหารือกันเพิ่มเติมเพื่อความ ชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งได้ทบทวนร่างสนธิสัญญาทั้ง ฉบับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและ	-	เนื่องจากการ แพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙ ฝ่ายไทยจึงได้ เสนอให้จัดการ เจรจาผ่านระบบ การประชุม ทางไกล (video conference)	-	-	กรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการ ต่างประเทศ

		<p>ถ้อยคำ โดยสามารถหาข้อยุติกันได้ในทุกข้อบทของร่างสนธิสัญญาฯ</p> <p>อนึ่ง การมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และยังทำให้การปราบปรามอาชญากรรมและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>		<p>แทนการเจรจาในรูปแบบปกติเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การเจรจาในรูปแบบดังกล่าว มีอุปสรรคในการสื่อสารเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับความเสถียรของอุปกรณ์และระบบการสื่อสารของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความแตกต่างของเวลา</p>			
<p>นโยบายหลักข้อที่ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน</p>	<p>๑๒. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center)</p>	<p>๑. การเชื่อมโยง Visa Data Center (VDC) ของกระทรวงฯ กับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)</p> <p>ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ กรมการกงสุลได้หารือกับ สตม. และการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับความคืบหน้า/สถานะล่าสุดของการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราระหว่าง VDC ของกระทรวงฯ กับข้อมูล</p>	-	-	<p>เห็นควรให้มีการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สตม. และบริษัท การท่า</p>	<p>๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ</p>

	<p>เพื่อรองรับระบบ ตรวจลงตรา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)</p>	<p>การตรวจคนเข้าเมืองจากระบบ Biometric ของ สตม. เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถให้บริการได้ครบกระบวนการ รวมถึงทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันบนระบบทดสอบก่อนการใช้งานจริง (User Acceptance Test : UAT) และสาธิตการแสดงผลข้อมูลการตรวจลงตราจาก VDC ที่หน้าช่องทางตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ กระทรวงฯ ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการเชื่อมระบบดังกล่าว และจากการหารือกับ สตม. ในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานบนระบบใช้งานจริง (Production) ได้ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p><u>๒. การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน</u> <u>ในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa</u></p> <p>กรมการกงสุลหารือกับสำนักนโยบายและแผนของกระทรวงฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสำหรับให้ สอท./สทญ. จำนวน ๒๓ แห่ง จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa</p>			<p>อากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตรา เข้ากับระบบตรวจสอบ และคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ของ บริษัท การท่าอากาศยานไทยฯ ในลำดับต่อไป เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น</p>		
--	--	---	--	--	--	--	--

<p>นโยบายหลักข้อที่ ๔</p> <p>การสร้างบทบาท</p> <p>ของไทยในเวทีโลก</p> <p>๔.๕ ขับเคลื่อน</p> <p>งานการทูตเชิงรุก</p> <p>เพื่อประชาชน</p>	<p>๑๓. การเปิด</p> <p>ให้บริการทำหนังสือ</p> <p>เดินทาง ๑๐ ปี^๓</p>	<p>เริ่มเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๑</p> <p>มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป สามารถ</p> <p>ขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุการใช้งานไม่เกิน ๑๐</p> <p>ปี ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึง</p> <p>สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงาน</p> <p>การค้าและเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเล่มปกติ</p> <p>๑,๕๐๐ บาทและเล่มด่วน ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศ</p> <p>กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือ</p> <p>เดินทางประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p>	๕	-	-	<p>เป็นการ</p> <p>ดำเนินงาน</p> <p>ตามโครงการ</p> <p>จ้างผลิตและ</p> <p>ให้บริการ</p> <p>หนังสือเดินทาง</p> <p>อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ระยะที่ ๓ ซึ่งมี</p> <p>กิจกรรมร่วม</p> <p>DGM เป็นผู้รับ</p> <p>จ้าง</p>	<p>กรมการกงสุล</p> <p>กระทรวงการ</p> <p>ต่างประเทศ</p>
---	---	--	---	---	---	--	--

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

^๓ ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔